



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน ด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนในสังกัด

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงประกาศแต่งตั้งศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1	โรงเรียนราชวินิต มัธยม	ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2	โรงเรียนวัดราชบพิธ	ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3	โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม	ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4	โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิกและตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมคีตะมวยไทยและทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
5	โรงเรียนวัดราชโอรส	ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

6	โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) ระเบียบมาตรฐาน
		ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีไทย
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทย
7	โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาเมียนมา
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาเวียดนาม
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษามลายู
8	โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน Motion Infographic
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาเขมร
9	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
10	โรงเรียนศึกษานารี	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Text Editor
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างWeb Application
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
11	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
		ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) ราวมาตรฐาน
12	โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการแสดงมายากล

13	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาเยอรมัน
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาสเปน
14	โรงเรียนสตรีวิทยา	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษารัสเซีย
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)
15	โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
16	โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
17	โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
18	โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยาบาล(ยุวกาชาด)
19	โรงเรียนสตรีวัดอัมรินทร์	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
20	โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม(ลูกเสือ)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ (ลูกเสือ)
		การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาเกาหลี
21	โรงเรียนโยธินบูรณะ	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริง
22	โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

23	โรงเรียนราชินีนาถอาจารย์ สามเสน วิทยาลัย ๒	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
24	โรงเรียนเทพศิรินทร์	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภท ซอฟต์แวร์
25	โรงเรียนทิวศิธาภิเศก	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
26	โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม ราชินีอุปถัมภ์	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
27	โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
28	โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม วิทยาคม	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles)
29	โรงเรียนวัดพุทธบูชา	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม
30	โรงเรียนบางมดวิทยา “สี่สุทิวาตจวนอุปถัมภ์”	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประกวดละครประวัติศาสตร์
31	โรงเรียนวัดราชาธิวาส	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
32	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต
33	โรงเรียนชินโรรสวิทยาลัย	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
		ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์(ชูดุก)
34	โรงเรียนปัญญาวรคุณ	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล
35	โรงเรียนศึกษานารีวิทยา	ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566


(นายนิยม ไผ่โสภาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1